

คำนำ

ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้แจ้งชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี และให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเทศบาล ร่วมเสนอประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดโครงการในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลควนขนุนได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภูมิภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง

ดังนั้น เทศบาลตำบลควนขนุน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และเื้ออำนวยการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลต่อไป ในการนี้ เทศบาลตำบลควนขนุน ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สำเร็จลุล่วง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลควนขนุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	1
ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น	11
ส่วนที่ 3	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	25
	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	27
	บัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุน (แบบ ผ.02)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	30
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39
	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	57
	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล	66
	ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	81
	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	83
	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	84
	บัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.02/1)	88
	บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	102
ส่วนที่ 4	การติดตามและประเมินผล	121

